

Số: 197 /TB-UBND

*Giao Thủy, ngày 09 tháng 10 năm 2021*

## **THÔNG BÁO**

### **Kết luận của Chủ tịch UBND huyện – Trưởng Ban chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 tại hội nghị tiếp tục thực hiện các biện pháp cấp bách phòng, chống dịch bệnh Covid-19**

Trước tình hình dịch bệnh Covid-19 diễn biến rất phức tạp, trên địa bàn huyện từ ngày 30/9 đến nay đã phát hiện 08 ca dương tính (ca bệnh mới nhất được phát hiện tối ngày 08/10 là bệnh nhân V.T.N, KHTT tại xóm 17, xã Giao Thiện - là thai phụ đến Trung tâm Y tế huyện sinh con từ ngày 04/10/2021 đến nay). Ngay trong đêm ngày 08/10/2021, sau khi nhận được thông tin về kết quả xét nghiệm PCR của ca bệnh V.T.N, và sáng ngày 09/10/2021 đồng chí Chủ tịch UBND huyện - Trưởng Ban chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 huyện đã chủ trì hội nghị triển khai các biện pháp cấp bách phòng, chống dịch bệnh COVID-19 trên địa bàn huyện; dự Hội nghị có đồng chí Phó Giám đốc phụ trách Sở Y tế tỉnh Nam Định. Sau khi nghe báo cáo, ý kiến phát biểu của các thành viên tham dự và ý kiến phát biểu chỉ đạo của đồng chí Phó Giám đốc sở Y tế; đồng chí Chủ tịch UBND huyện kết luận:

Ca bệnh thứ 11 của huyện, bước đầu xác định có yếu tố dịch tễ phức tạp, có liên quan đến Trung tâm Y tế huyện, chưa rõ nguồn lây, nguy cơ lây lan dịch bệnh ra cộng đồng là rất lớn. Để khẩn trương khống chế, không để dịch lây lan ra diện rộng; BCĐ phòng, chống dịch COVID-19 huyện yêu cầu các cơ quan, ban, ngành, đoàn thể, các xã, thị trấn, các đơn vị, doanh nghiệp trên địa bàn huyện khẩn trương thực hiện các nội dung sau:

1. Công an huyện và UBND các xã, thị trấn thần tốc truy vết các trường hợp có tiếp xúc với ca bệnh và các trường hợp F2, F3 để phân loại, sàng lọc và thực hiện các biện pháp cách ly y tế theo đúng quy định.

Truy tìm những người đến Trung tâm Y tế huyện, đặc biệt là Khoa sản từ 04/10/2021 đến 08/10/2021; những người đến Phòng khám đa khoa Hoàn Sơn từ 15 giờ đến 17 giờ ngày 30/9/2021. Yêu cầu các trường hợp có đi, đến Trung tâm Y tế huyện khai báo y tế; Giao Trung tâm Y tế huyện hướng dẫn UBND và Trạm Y tế các xã, thị trấn phân loại, sàng lọc, hướng dẫn và thực hiện các biện pháp phòng dịch theo quy định.

2. Về khoanh vùng cách ly (ngoài các vùng đã thiết lập tại xã Giao Thịnh, Giao Phong và thị trấn Quất Lâm):

+ Vùng 1 (thiết lập vùng cách ly y tế – tại khu vực dân cư xóm 17, xã Giao Thiện): 03 chốt kiểm soát thực hiện việc quản lý chặt chẽ, thường trực kiểm tra,

giám sát 24/24 giờ, đảm bảo nhà cách ly với nhà, người dân không tự do đi ra ngoài, trừ trường hợp cấp bách. Đảm bảo công tác hậu cần trong vùng thiết lập cách ly. Tạm thời phong toả Trung tâm Y tế huyện đến khi có thông báo mới.

+ Vùng 2 (trên phạm vi toàn bộ xóm 16, 17, 18, 19 xã Giao Thiện và Khu vực trước cổng Trung tâm Y tế huyện – TDP4A thị trấn Ngô Đồng): Yêu cầu người dân ở nhà, chỉ đi ra khỏi nhà khi thực sự cần thiết. Dừng các hoạt động hội họp, các sự kiện tập trung trên 10 người trong một phòng; không tụ tập trên 05 người ngoài phạm vi công sở; yêu cầu thực hiện giữ khoảng cách tối thiểu 2 m giữa người với người.

Dừng triệt để các nghi lễ tôn giáo, hoạt động có tập trung trên 05 người tại các cơ sở tôn giáo, tín ngưỡng, thờ tự; dừng tất cả các hoạt động văn hoá – thể thao, giải trí.

Các cửa hàng ăn uống tiếp tục thực hiện nghiêm việc không phục vụ khách tại chỗ, chỉ được bán mang về.

Phát huy vai trò của các Tổ COVID cộng đồng, nhất là vai trò của các đồng chí Bí thư Chi bộ, Trưởng thôn, xóm... lập chốt để kiểm soát, trông coi và nhắc nhở, đôn đốc người dân thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch. Tạm dừng hoạt động vận chuyển hành khách công cộng (xe hợp đồng, xe du lịch, xe taxi) đi và đến địa bàn nêu trên của xã Giao Thiện và thị trấn Ngô Đồng.

+ Vùng 3 (trên phạm vi 04 địa phương: xã Giao Thiện, Giao An, Giao Hương và thị trấn Ngô Đồng): Đẩy mạnh tuyên truyền, vận động toàn thể nhân dân hạn chế ra khỏi nhà, không di chuyển ra khỏi địa bàn, địa phương mình đang sinh sống nếu không thật sự cần thiết. Dừng các hoạt động hội họp, các sự kiện tập trung trên 20 người trong một phòng; không tụ tập trên 10 người ngoài phạm vi công sở; yêu cầu thực hiện giữ khoảng cách tối thiểu 2m giữa người với người. Thực hiện nghiêm yêu cầu 5K, đặc biệt bắt buộc đeo khẩu trang khi ra khỏi nhà, khai báo y tế trung thực... tuyên truyền, quán triệt thực hiện nghiêm công tác phòng, chống dịch COVID-19 đối với các đám hiếu hỷ; tuyên truyền, vận động người dân có người thân ở các tỉnh, thành phố khác không trở về địa phương khi dịch bệnh chưa được khống chế.

3. Các cấp học trên địa bàn toàn huyện tạm dừng hoạt động dạy và học cho đến khi có thông báo mới.

4. UBND xã Giao Thiện thông báo: tạm dừng hoạt động Chợ dân sinh trên địa bàn xã; thực hiện việc test tầm soát đối với các tiểu thương bán hàng tại các khu chợ nói trên.

5. UBND thị trấn Ngô Đồng kiểm soát chặt chẽ các hoạt động đối với tất cả các cửa hàng kinh doanh trên địa bàn thị trấn, nhất là tại khu vực trước cổng Trung tâm Y tế huyện.

6. Phòng Y tế huyện tổ chức kiểm tra, kiểm soát chặt chẽ các hoạt động khám chữa bệnh tại các cơ sở khám chữa bệnh trên địa bàn huyện; yêu cầu các cơ sở thực hiện nghiêm công tác phòng, chống dịch COVID-19 theo quy định.

7. Tiếp tục phát huy vai trò lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy, chính quyền các cấp trong triển khai thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch theo đúng chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Ban chỉ đạo quốc gia phòng chống COVID-19, các Bộ, ngành Trung ương; chỉ đạo của Tỉnh ủy, UBND tỉnh; chỉ đạo của Huyện ủy, UBND huyện, BCĐ của huyện. Không được chủ quan, lơ là, mất cảnh giác.

Quán triệt và thực hiện hiệu quả phương châm lấy xã, thị trấn, cơ quan, đơn vị, tổ chức, doanh nghiệp là "pháo đài", người dân và cá nhân các cán bộ, công chức, viên chức, người lao động là "chiến sỹ", là chủ thể phòng, chống dịch; đây là trách nhiệm, nghĩa vụ và quyền lợi của mỗi người để bảo vệ sức khỏe của chính mình, gia đình mình và cộng đồng.

Cơ quan, đơn vị, địa phương nào chủ quan, lơ là, thực hiện không nghiêm các biện pháp phòng, chống dịch để lây lan dịch bệnh ra cộng đồng thì xử lý thật nghiêm trách nhiệm của người đứng đầu cấp ủy, chính quyền địa phương, tập thể, cá nhân có liên quan theo quy định của Đảng và Nhà nước.

8. Tiếp tục tập trung thực hiện quyết liệt các biện pháp nhằm kiểm soát chặt chẽ người từ tỉnh ngoài về địa bàn huyện theo Văn bản số 928/TB-UBND ngày 05/10/2021 của UBND huyện.

9. Trung tâm Y tế, phòng Y tế, Kinh tế - Hạ tầng, Giáo dục và Đào tạo, các xã, thị trấn khẩn trương chỉ đạo triển khai công tác xét nghiệm tầm soát, sàng lọc nguy cơ lây nhiễm dịch bệnh trong cộng đồng; triển khai thực hiện việc test nhanh tầm soát cho giáo viên, học sinh và người dân tại các khu vực có nguy cơ cao. Tổ chức rà soát, đánh giá, phân loại nhóm nguy cơ để lấy mẫu xét nghiệm; xây dựng kế hoạch cụ thể tổ chức, lấy mẫu phù hợp, tuyệt đối không để tình trạng tập trung đông người, không đảm bảo cự ly giãn cách tại khu vực lấy mẫu xét nghiệm.

10. Các xã, thị trấn:

- Tiếp tục chỉ đạo, huy động các lực lượng, Tổ COVID cộng đồng thực hiện nghiêm túc phương châm "đi từng ngõ, gõ từng nhà, rà từng người" kịp thời phát hiện, xử lý ngay các trường hợp từ tỉnh khác về địa bàn mà không khai báo, các trường hợp có liên quan đến ca dương tính nêu trên; quản lý, giám sát chặt chẽ những người đang cách ly tại nhà theo quy định.

11. Trung tâm Văn hoá – Thông tin & Thể thao huyện, UBND các xã, thị trấn đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền về tình hình dịch COVID-19, các biện pháp phòng, chống dịch để nhân dân không hoang mang, lo sợ, tuyệt đối tin tưởng, thực hiện nghiêm các biện pháp phòng, chống dịch theo quy định vì sức khỏe của chính mình và cộng đồng.

12. Đề nghị các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy, Ủy viên Ban chấp hành Đảng bộ huyện phụ trách các xã, thị trấn trực tiếp xuống địa bàn để chỉ đạo công tác phòng, chống dịch.

13. Về chế độ báo cáo: Các cơ quan, ban, ngành, đoàn thể, các xã, thị trấn thực hiện nghiêm túc chế độ báo cáo hàng ngày; chủ động báo cáo kịp thời về UBND huyện các vấn đề nảy sinh, khó, phức tạp, vượt thẩm quyền liên quan đến công tác phòng, chống dịch. Kiểm soát chặt chẽ việc công bố các thông tin về tình hình dịch bệnh đảm bảo chính xác, kịp thời, dễ hiểu.. Thủ trưởng các cơ quan, ban, ngành, Bí thư, Chủ tịch UBND các xã, thị trấn đề chế độ điện thoại 24/24 giờ nhằm phục vụ công tác phòng, chống dịch bệnh trên địa bàn.

Văn phòng Huyện ủy - HĐND – UBND huyện thông báo Kết luận của đồng chí Chủ tịch UBND huyện, Trưởng Ban chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 để các cơ quan, đơn vị, địa phương biết và khẩn trương triển khai thực hiện./.

***Nơi nhận:***

- Thường trực Huyện ủy, HĐND huyện;
- Các đ/c UVBTV Huyện ủy, UVBCH Đảng bộ huyện;
- Các đ/c Lãnh đạo UBND huyện;
- Thành viên BCD huyện;
- Các phòng, ban, ngành, đoàn thể, đơn vị trên địa bàn huyện;
- Đảng ủy, UBND các xã, thị trấn;
- Lưu: VT, BCD.

**TL. CHỦ TỊCH  
KT. CHÁNH VĂN PHÒNG  
PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG**

**Đình Quang Huy**